

วท.ยก 'คุณทองแดง' ต้นแบบไซซ์หมาไทย

วท.จัดทำมาตรฐานไซซ์หมาไทยพันธุ์แท้ สนนองพระราชดำรัสในหลวง พระราชทาน 'คุณทองแดง' เป็นต้นแบบเพื่ออนุรักษ์ไม่ให้สูญหายจากประเทศ พร้อมนำเข้ากฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ คุ่มครองป้องกันต่างชาติแอบอ้าง

อ่านหน้า 13

คุณทองแดง

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) กล่าวว่า ขณะนี้ วท.กำลังดำเนินการสนองพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายหลังเข้าเฝ้าฯ ถวายรายงานเรื่องสิทธิบัตรยีนควบคุมความหอมข้าว เมื่อวันที่ 24 มิถุนายนที่ผ่านมา ที่วังไกลกังวล จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยพระองค์ตรัสถึงการทำให้ไซซ์หรือขนาดมาตรฐานของสุนัขไทย โดยดำรัสถึงสุนัขทรงเลี้ยงคือ คุณทองแดง ว่า สุนัขพันธุ์ไทยจะมีลักษณะไม่ใหญ่ไม่เล็ก รูปร่าง สั้นท้วม ที่สำคัญหางต้องม้วนเหมือนไม้ม้วน หูตั้ง ซื่อสัตย์ รักเจ้าของ

"เบื้องต้น วท.จะสนองพระราชดำรัสในการ ทำขนาดมาตรฐานของสุนัขไทย หรือไซซ์สุนัขไทย โดยจะมีคุณทองแดงเป็นต้นแบบมาตรฐาน สุนัขไทยพันธุ์แท้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์สุนัขไทย

พันธุ์แท้ ไม่ให้สูญหายไปจากประเทศ เนื่องจาก ปัจจุบันสุนัขไทยพันธุ์แท้มีจำนวนน้อยลง เพราะ ประชาชนนิยมเลี้ยงสุนัขพันธุ์ต่างประเทศมากขึ้น" คุณหญิงกัลยา กล่าว

คุณหญิงกัลยา กล่าวว่า มอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เป็นผู้ดำเนินการ เนื่องจากที่ผ่านมา ได้เคยจัดทำการศึกษาไซซ์หรือมาตรฐานขนาดรูปร่างของคนไทยโดยใช้เทคโนโลยี 3D Body Scanning หรือที่เรียกว่า ไซซ์ ไทยแลนด์ (Size Thailand) โดยเนคเทค จะรวบรวมข้อมูลสุนัขพันธุ์ไทยแท้ทั้งหมด พร้อมทั้งจะประสานงานกับนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญในการหาขนาดรูปร่างและลักษณะจำเพาะของสุนัขไทยพันธุ์แท้ โดยมีคุณทองแดงเป็นต้นแบบ

"หลังจากนั้น จะทูลเกล้าฯ ถวายรายงานการ ดำเนินการดังกล่าวแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งจะนำมาตรฐานไซซ์สุนัขไทย เข้าสู่กฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เพื่อให้ คุ่มครองสุนัขไทยพันธุ์แท้ คล้ายๆ กับการ จดสิทธิบัตรสินค้า แต่ในกรณีของสิ่งมีชีวิตหรือ สัตว์ไม่สามารถจดสิทธิบัตรได้ แต่กฎหมาย ดังกล่าวสามารถคุ้มครองสุนัขไทยพันธุ์แท้ได้ เพื่อไม่ให้ต่างประเทศแอบอ้างว่าสุนัขไทยพันธุ์แท้เป็นสุนัขพันธุ์ของชาติอื่น เหมือนที่เคยเกิดขึ้นกับข้าว พืช หรือสินค้าไทยหลายชนิด ที่ถูกต่างชาติแอบไปจดสิทธิบัตรทั้งที่เป็นของ ไทย แต่คนไทยไม่มีสิทธิเป็นเจ้าของ ซึ่งถือว่าเป็นความเจ็บปวดของชาติ" คุณหญิงกัลยา กล่าว

คุณหญิงกัลยา กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรัสถามถึงการจัด

ทำมาตรฐานไซซ์ในสัตว์ไทยชนิดอื่นๆ โดยเฉพาะควายไทย ซึ่งพระองค์ทรงหวังว่าควายไทยจะสูญพันธุ์ ทั้งๆ ที่ควายไทยกับชาวนามี ความผูกพันกับวิถีไทยมาแต่โบราณกาล ซึ่ง วท.ได้ทราบทูลว่า กระทรวงอยู่ระหว่างดำเนินการ จัดทำไซซ์ควายไทย เนื่องจากสมเด็จพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีรับสั่ง ให้กระทรวงไปดำเนินการ เนื่องจากทรงหวังว่า ควายไทยจะสูญพันธุ์ ที่สำคัญปัจจุบันชาวนามี นิยมนำเข้าควายมาไถนา ทั้งๆ ที่ควายอยู่คู่กับ ชาวนาไทยมาช้านาน วท.จึงสนองพระราชดำรัส โดยได้มอบหมายให้นางจุฬารัตน์ ต้นประเสริฐ นักวิจัยโครงการไซซ์ไทยแลนด์ ศึกษา ร่วมกับ กรมปศุสัตว์ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่า จะเห็นผลภายใน 2 เดือน

"สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงห่วงใย วิถีชีวิตของชาวนามีไม่อยากให้ชาวนามีทำนาคด้วย ปู่ยเค็ม หรือใช้ควายเหล็กมากเกินไป ยิ่งทำยิ่ง จน แต่อยากให้มีวิถีชีวิตแบบชาวนามี มีวิถีชีวิต แบบพอเพียง ที่สำคัญการทำไซซ์ควายไทย เพื่อเป็นการอนุรักษ์และเป็นความรู้ให้คนรุ่นหลัง ก่อนจะหายไป" คุณหญิงกัลยา กล่าว

ด้านนางจุฬารัตน์ กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่าง จัดทำเครื่องสำหรับสแกนควายไทย ซึ่งจะมี ลักษณะคล้ายๆ กับเครื่องที่เคยใช้สแกนรูปร่าง คนไทย ที่เรียกว่า 3D Body Scanning แต่จะมี ขนาดใหญ่กว่า ทั้งนี้ ใช้งบประมาณราว 500,000 บาท ในการจัดทำเครื่องดังกล่าว คาดว่าภายใน 1-2 เดือนจะแล้วเสร็จ ก่อน จะ ร่วมกับกรมปศุสัตว์เพื่อรวบรวมควายไทยทั่วประเทศ เพื่อมาสแกนรูปร่างด้วยเครื่องดังกล่าวต่อไป